

BÁO CÁO NHANH
Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên
Tuần 19 năm 2022 (Từ ngày 06/5 - 13/5/2022)

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo tình hình dư luận xã hội trong thanh niên tuần 19 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tình hình dư luận xã hội trong thanh niên trên các lĩnh vực

1.1. Tình hình dư luận chung

- *Về tình hình thế giới:* Dư luận thanh niên vẫn tiếp tục quan tâm đến chiến sự căng thẳng tại Ucraina. Con số người dân và binh lính thiệt mạng của Nga và Ucraina ngày càng tăng lên; Triều Tiên liên tục thử nghiệm bắn tên lửa. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn về Triều Tiên. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo 348 trường hợp nghi mắc viêm gan không rõ nguồn gốc đã được xác định, trong lúc các cuộc nghiên cứu về vai trò tiềm tàng của virus Adeno và việc nhiễm Covid-19 đang được tiến hành.

- *Về tình hình chính trị:* Dư luận thanh niên quan tâm đến nội dung bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Khóa XIII. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 10/5, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Bên cạnh đó, dư luận thanh niên quan tâm đến việc Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc từ ngày 11 đến 17/5.

- *Về giáo dục:* Thanh niên quan tâm đến các mốc thời gian của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022; việc Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa mới với lớp 8 và lớp 11 đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018; Quan tâm đến thông tin hơn 1 triệu thí sinh đăng ký kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- *Về văn hóa, thể thao:* Đoàn viên, thanh niên quan tâm đặc biệt đến SEA Game 31 diễn ra tại Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 23/5. Dư luận quan tâm và chờ đón Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận.

- *Về y tế:* Dư luận thanh niên quan tâm đến Công điện số 416/CD-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.

- *Về kinh tế*: Dư luận trong thanh niên lo lắng trước thông tin giá xăng, dầu tiếp tục tăng lên. Khi giá xăng tiếp tục tăng cao, các mặt hàng có thể tăng giá sẽ khiến cho cuộc sống của người dân thêm khó khăn trước tình hình kinh tế khó khăn do đại dịch. Dư luận trong thanh niên mong muốn các cơ quan chức năng sẽ có biện pháp hỗ trợ phù hợp cho người dân trong thời gian tới.

1.2. Tình hình dư luận tại các tỉnh, thành đoàn

Trong tuần 18, Ban Tuyên giáo đã nhận được báo cáo của **63/65** tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc (*Ban Thanh niên Quân đội và Đoàn Thanh niên Bộ Công an do yếu tố đặc biệt nên không báo cáo*), trong đó 02 tỉnh, thành đoàn không gửi báo cáo¹. Qua báo cáo của các đơn vị có một số vấn đề cần quan tâm, đó là:

- *Tỉnh Sơn La*: Dư luận thanh niên trên địa bàn tỉnh quan tâm đến vấn đề xung quanh luận văn Tiến sĩ phát triển cầu lông cho công chức, viên chức Thành phố Sơn La. Trên các diễn đàn học thuật, mạng xã hội những ngày qua lan truyền hình ảnh trang bìa luận án tiến sĩ nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công chức, viên chức thành phố Sơn La của nghiên cứu sinh Đặng Hoàng Anh. Luận án được bảo vệ thành công năm 2022.

- *Tỉnh Hà Giang*:

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến việc ngày 11/5 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) đã thi hành các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Giám đốc CDC Hà Giang cùng 02 thuộc cấp về hành vi nhận hối lộ, theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

+ Dư luận quan tâm đến việc Công an huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang xử phạt 01 cá nhân thanh niên N.V.P “ (SN 1991) 10.000.000 đồng vì lợi dụng mạng xã hội đưa thông tin sai sự thật trên Facebook: Đưa, cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an huyện Bắc Mê. Trước đó, vào ngày 29/4/2022, N.V.P bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện tạm giữ 01 xe mô tô khi đang điều khiển (xe không giấy tờ và không đội mũ bảo hiểm). Đến hơn 12h00 cùng ngày, N.V.P đã đăng tải 03 bài viết có nội dung sai sự thật, vu khống, xúc phạm lực lượng Công an xã Đường Hồng và Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an Bắc Mê lên trang Facebook cá nhân có tên: “Phia Nguyễn”.

+ Dư luận quan tâm đến việc thời gian gần đây trên cung đường đèo Mã Pì Lèng từ huyện Mèo Vạc sang Đồng Văn “bỗng dưng” xuất hiện dòng chữ “A đi đà phạt” trên 33 tảng đá dọc theo ven đường. Hành vi viết lên các vách đá đã gây mất mỹ quan quang cảnh, gây phản cảm và khó chịu cho du khách lên tham quan Cao nguyên đá. Ngay sau khi có thông tin, chiều ngày 9/5, Lãnh đạo UBND xã Pải Lũng, huyện Mèo Vạc đã cử cán bộ, công chức đi kiểm tra và cho xóa bỏ các chữ được viết nêu trên dọc theo tuyến đường đèo Mã Pì Lèng. Đến hết chiều 9/5,

¹ Hải Phòng, Yên Bái.

cơ bản 33 điểm có chữ viết “A di đà phật” đã được xóa bỏ, trả lại hình ảnh ban đầu cho Công viên đá Đồng Văn.

- *Tỉnh Thái Nguyên:* Dự luận thanh niên quan tâm đến sự việc ngày 08/5, trên địa bàn xã Đào Xá (Phú Bình) xảy ra một vụ đuối nước khiến 01 người tử vong. Nạn nhân là cháu T.X.K (sinh năm 2011), ở xóm Đồng Vỹ, xã Bàn Đạt. Cháu K. là học sinh Trường Tiểu học Bàn Đạt. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trong lúc bố mẹ nghỉ trưa, K. đi xe đạp xuống nhà bà ngoại ở xóm Dãy (xã Đào Xá) chơi. Trong lúc gia đình không để ý, cháu cùng với 02 bạn nữa (đều là họ hàng) rủ nhau ra sông Cầu để tắm. Do tắm ở khu vực nước sâu lại không biết bơi nên cả 3 anh em đều bị chìm xuống sông (đoạn ở xóm Dãy). Lúc này có người nhìn thấy và bơi ra cứu nhưng chỉ cứu được 2 cháu lên bờ. Còn cháu K. thì khoảng 20 phút sau mới được tìm thấy.

- *Tỉnh Quảng Trị:*

+ Vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa phát hiện, thu giữ 01 gói ni lông màu đen có nhiều biểu hiện nghi vấn tại km 62 + 850 Quốc lộ 9 thuộc địa phận huyện Hướng Hóa với số lượng 72.000 viên ma túy tổng hợp do người dân cung cấp tin báo. Dự luận xã hội mong muốn cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ nguồn gốc số lượng ma túy trên, sớm bắt được đối tượng xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

+ Ngày 11/5/2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thị Tình (SN 1988), trú tại Khu phố 7, Phường 3, TP. Đông Hà về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; qua đó, đối tượng đã sử dụng 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện việc cầm cố tài sản và thực hiện việc giao dịch mua bán đất với tổng số tiền 300 triệu đồng. Dự luận xã hội mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật để răn đe các đối tượng phạm pháp.

- *Tỉnh Thừa Thiên Huế:* Dự luận trong thanh niên dành sự quan tâm tới một số vụ đuối nước trẻ em trên địa bàn, cụ thể:

+ Khoảng 12h00, ngày 08/5/2022, em L.T.B.C (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng 02 bạn là T và L rủ nhau đi bắt ốc tại ao cá nhà ông L ở thôn 3, xã Bình Tiến. Trong khi đang bắt ốc thì em L.T.B.C bị sẩy chân té xuống ao và kéo theo em T xuống nước. Lúc này em L đứng trên bờ kéo được em T lên, còn em L.T.B.C đã ra xa bờ. Hai em L và T lập tức kêu cứu tuy nhiên, khi mẹ em L.T.B.C đến nơi thì em đã chìm dưới hồ và tử vong. Vào khoảng 14h00, ngày 09/5/2022, em T.H.H (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng nhóm bạn rủ nhau tắm ở khu vực hồ Bàu Họ, tại thôn 1A xã Thủy Phù, Trong lúc đang tắm, T.H.H có biểu hiện đuối nước, nhóm bạn đi cùng chạy lên bờ gọi người đến tiếp cứu nhưng không kịp, em T.H.H đã tử vong.

+ Vào khoảng 16h00, ngày 11/5/2022, em N.T.G.P (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cùng 02 bạn trong thôn rủ nhau đi câu cá tại hói Tây Phú, xã Phong Bình. Trong khi đang câu cá thì em P bị sẩy chân té xuống hói, lúc này 02 em đứng trên bờ lập tức kêu cứu, tuy nhiên, vì hói xa địa bàn dân cư, người dân xung quanh đi làm đồng, làm công ty xa nên không nghe tiếng gọi của các em. Khi người nhà phát hiện thì em đã chìm dưới hói và đã tử vong.

- *Tỉnh Đắk Lắk*: Dư luận trong tỉnh đặc biệt quan tâm đến tình trạng đuối nước ở trẻ em. Trong tuần vừa qua đã xảy ra 01 vụ việc đuối nước mà nạn nhân là 03 anh em ruột trong một gia đình. Theo đó, 3 anh em chết đuối gồm: Nguyễn Văn N. (lớp 5), Nguyễn Văn A. (lớp 4) và Nguyễn Văn H. (lớp 3), cùng là học sinh Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (xã Ea Hu, huyện Cư Kuin). Theo báo cáo của nhà trường, khoảng 16h30 ngày 07/5, sau khi 03 cha con ông Nguyễn Văn T. đi cắt cỏ cho bò về thì N. và H. xin cha đi câu cá tại ao nhà của của 01 hộ dân, cách nhà khoảng 500m. Còn em A. sau khi giúp việc cho cha xong, khoảng 17h00 cùng ngày cũng xin phép đến chỗ 02 anh để cùng câu cá. Sau khi không thấy các con về, gia đình đã đi tìm, đến khoảng 20h15 cùng ngày thì phát hiện cả 3 em tử vong dưới ao.

- *Tỉnh Lâm Đồng*: Vào ngày 09/5 vừa qua, dư luận trong thanh niên quan tâm đến vụ lật xuống máy trên hồ Đa Tôn, xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú khiến 03 người tử vong. Cả 03 nạn nhân đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ lật xuống. Dư luận trong thanh niên bày tỏ thương tiếc trước vụ việc trên.

- *Tỉnh Đồng Nai*: “Đồng Nai chưa kết thúc năm học đã tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tuyên dương, khen thưởng, phụ huynh bức xúc” - Đây là tiêu đề bài viết trên báo Dân Việt được đăng tải trong tuần qua được dư luận xã hội quan tâm. Nhiều phụ huynh ở thành phố Biên Hòa cho rằng chưa kết thúc năm học, chưa có điểm tổng kết để xếp hạng học tập và chưa xếp loại hạnh kiểm nhưng đã tổ chức tuyên dương là chưa hợp lý. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có đề nghị các Phòng giáo dục và các trường phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, thành phố, Hội đồng Đội cấp huyện, thành phố trong việc hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ nói riêng và các hoạt động Đội trong trường học nói chung nhằm đảm bảo ý nghĩa mang tính giáo dục của các hoạt động; Các tiêu chuẩn, tiêu chí, thời gian tổ chức hoạt động phải rõ ràng và dựa trên hướng dẫn của Hội Đồng đội Trung ương.

- *Tỉnh Bình Thuận*:

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc diễn ra tại thành phố Phan Thiết vào khoảng 0h30 sáng ngày 12/5, trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Bình Hưng xảy ra vụ dìm ô tô đâm chết người. Một số nhân chứng kiến vụ việc cho biết: Vào khoảng thời gian trên, trong lúc một người đàn ông trung niên đi qua đường thì có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đi trên xe ô tô màu trắng biển số TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình 02 bên nói chuyện thì xảy ra mâu

thuần. Lúc này, một số người đi cùng người đàn ông trung niên đã đuổi theo và đánh nhóm người đi trên xe ô tô. Bực tức, một người đi trong nhóm đã lên xe ô tô đã điều khiển ô tô vòng lại nhiều lần và cố tình đâm xe vào nạn nhân. Hậu quả làm người đàn ông tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, nhóm đi trên xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó được xác định tên là Hà Xuân H (SN 1979, trú phường Đức Thắng, TP Phan Thiết).

+ Hiện nay dư luận tại địa phương đang quan tâm đến vụ việc 02 chị em có hoàn cảnh gia đình khó khăn ở tỉnh Bình Thuận, khi đi chăn bò thì bị đuối nước dưới một con suối gần nhà. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h00 ngày 11/5, hai chị em B.N.T. (SN 2009) và B.N.T. (SN 2012) đưa bò đi chăn thả. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều, người nhà không thấy hai em về nên đã chia nhau đi tìm, đồng thời báo chính quyền địa phương. Khi những người đi tìm đến đoạn suối gần nhà hai em nhỏ, thuộc thôn Suối Sâu, xã Suối Kiệt (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) thì phát hiện cả hai chị em chết đuối dưới suối. Theo chính quyền địa phương, cả hai chị em gặp nạn đều là học sinh giỏi, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Hai chị em mồ côi cha, hiện sống cùng ông bà ngoại thuộc hộ cận nghèo.

- *Tỉnh Bến Tre*: Dư luận thanh niên quan tâm đến vụ án diễn ra vào ngày 09/5, trên địa bàn huyện Ba Tri xảy ra vụ việc giết người, nạn nhân là Lương Thị Trúc Linh, sinh năm 1995, người giết là Phan Văn Ly, sinh 1989, chồng nạn nhân, nguyên nhân ban đầu xác định là do mâu thuẫn vợ chồng.

- *Thành phố Cần Thơ*: Dư luận thanh niên quan tâm đến vụ việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các lực lượng chức năng thuộc Công an TP. Cần Thơ tiến hành kiểm tra phát hiện hơn 34 thanh niên dương tính với ma túy tại một cơ sở karaoke trên địa bàn phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Trước đó lực lượng đã bắt quả tang 01 đối tượng Lê Đỗ Phát Đạt (sinh năm 1999, ngụ tại 127/3F Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

- *Tỉnh An Giang*: Gần đây nhiều bạn trẻ khi đến tham quan Khu di tích cách mạng Ô Tà Sóc (xã Lương Phi, Tri Tôn) phản ánh tình trạng Nhà trưng bày di tích lịch sử cách mạng ở đây luôn khóa cửa, nên người dân không thể tham quan, tìm hiểu về di tích. Ngoài ra, xung quanh tượng đài ở khu di tích còn nhiều rác thải. Người dân mong các cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn để du khách có thể đến tham quan, tìm hiểu về di tích này; đồng thời, cần đảm bảo vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp hơn.

- *Tỉnh Cà Mau*: Trước thông tin đăng tải của Báo Thanh niên về vụ việc cán bộ xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau “ăn chặn” tiền hỗ trợ Covid-19 đang được Công an tỉnh điều tra xử lý đã nhận được nhiều phản ánh từ dư luận xã hội. Người dân bày tỏ thái độ bức xúc, nhiều bình luận phản ánh họ chưa nhận được tiền hỗ trợ từ chính quyền địa phương; có người còn đưa cả bằng chứng về việc gia đình chưa nhận được tiền nhưng trong danh sách đã có chữ ký của người nhận. Dư luận mong muốn cấp có thẩm quyền mở rộng điều tra, rà soát các nguồn tiền hỗ trợ Covid-19 để có hình thức xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể sai phạm.

2. Tình hình dư luận, xu hướng thanh niên quan tâm trên các trang mạng xã hội

- Trên facebook:

+ Tuần qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về thay đổi ảnh bìa và ảnh đại diện tuyên truyền hưởng ứng SEA Games 31, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã đồng loạt thay ảnh bìa, ảnh đại diện các trang fanpage của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp; đồng thời đồng đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên cả nước cùng đồng loạt thay ảnh đại diện trên trang cá nhân của mình.

+ Dư luận đoàn viên, thanh niên cả nước quan tâm đến Hội thảo “*Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hoá tư tưởng của tuổi trẻ*” do Trung ương Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức. Chương trình thu hút sự chú ý của dư luận trong thanh niên, bởi đây là hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của văn hoá, đặc biệt là vai trò của văn hoá đối với nền kinh tế quốc dân và sự phát triển của nền văn hoá Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

+ Trong tuần vừa qua, dư luận trên mạng xã hội quan đến việc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã yêu cầu tạm dừng Triển lãm Hội hoạ Điện Biên Phủ (dự kiến khai mạc chiều 07/5/2022 tại Hà Nội) để thẩm định một số bức tranh trong triển lãm. Phần lớn đoàn viên thanh niên bày tỏ sự đồng thuận với quyết định của Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội và cho rằng nghệ thuật có thể sáng tạo, có thể đi theo hướng “hiện thực hoá” nhưng không có nghĩa là sáng tạo một cách lố lăng, phi thực tế, nhất là những tác phẩm về lịch sử.

+ Cộng đồng mạng lan toả các thông tin liên quan đến SEA Games 31, về diễn biến và kết quả các trận thi và những hình ảnh đẹp trong SEA Games 31, đồng thời dịp này Việt Nam đẩy mạnh quảng bá du lịch trên các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền hình ảnh đẹp về văn hoá con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

+ Sáng qua 11/5 cộng đồng mạng bày tỏ thái độ xúc động sau khi chị Tô Thị Trang đã chia sẻ trên trang cá nhân tin người cha yêu quý của mình đã qua đời. Hình ảnh khiến người hâm mộ và giới truyền thông xúc động chính là việc nữ võ sĩ Kurash để tấm HCV SEA Games 31 vừa đạt được ngày 10/5 rất quý giá trên bàn tay của cha. Đây được xem là món quà ý nghĩa cuối cùng mà cô gái vàng của Kurash Việt Nam mang về tặng cho người cha thân yêu.

+ Tuần qua, dư luận thanh niên quan tâm và bức xúc các thông tin giáo viên đánh học sinh: Cô giáo Trường THCS Hùng Vương, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) đánh học sinh vì ngáp to trong lớp. Cô giáo Trường tiểu học Diễn Yên 1 (xã Diễn Yên, H.Diễn Châu, T.Nghệ An) đánh học sinh lớp 3 bầm tím ở vùng bả vai và lưng vì không làm được bài trong giờ học. Dư luận mong muốn ngành giáo dục nên sớm có các giải pháp để khắc phục tình trạng giáo viên có hành động bạo lực học sinh.

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến sự việc 03 mẹ con nữ giáo viên mất tích ở Hải Dương. Trước đó vào trưa 8/5, lãnh đạo địa phương nhận được tin báo về việc 3 mẹ con chị V.T.H.Th. (31 tuổi, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, trú tại xã Cẩm Văn) mất tích, nghi bị ngã sông Thái Bình, đoạn chạy qua địa bàn xã Cẩm Văn. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của 03 mẹ con trên sông. Sự việc sau đó được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội. Rất nhiều ý kiến cảm thương cho số phận của 03 mẹ con và chia sẻ, đồng cảm với hành động của người mẹ. Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến chỉ trích người mẹ vì đã tước đoạt mạng sống của 02 đứa con vô tội.

+ Dư luận thanh niên quan tâm đến vụ việc: Liên tiếp có 5 trẻ nhập viện vì uống nhầm dầu thấp đèn, khuyến cáo khẩn của chuyên gia. Điều đáng nói khi xảy ra sự việc, gia đình không đưa trẻ ngay đến cơ sở y tế mà tự ý gây nôn không đúng cách khiến tình trạng của trẻ trở nên trầm trọng. Do chủ quan, thấy trẻ không có biểu hiện gì nên gia đình chưa cho trẻ đến cơ sở y tế. Sau đó vài giờ, trẻ bắt đầu có biểu hiện nôn trớ kèm theo ho, xuất hiện tình trạng sốt nên gia đình mới đưa đến viện tinh. Sau 03 ngày điều trị, con viêm phổi nặng, khó thở hơn nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

- Trên tiktok:

+ Xuất hiện một số trào lưu, hiệu ứng thịnh hành trong tuần thu hút giới trẻ như: Ca khúc “Đồ Rê Mí” lặn tiếng sau gần 10 năm nay đã hot qua trend TikTok “Miệng rộng”. Seagames 31 (#SEAGames31). Xuất hiện trào lưu “Cả nhà đẩy view cho em” khiến giới trẻ thích thú, hàng loạt tài khoản tiktok đã cover lại trào lưu này.

+ Một số bài hát phổ biến được giới trẻ yêu thích, như: Yêu đơn phương là gì, Về nghe mẹ ru, Thiên thần tình yêu, Tình đã đầy một tim,...

3. Tình hình dư luận thanh niên trên các báo và trang thông tin điện tử

Trên các báo và trang thông tin điện tử, một số bài viết có lượng tiếp cận, tương tác lớn, như:

- *Truy nã đặc biệt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhân*: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết ngày 10.5 đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối bị can Nguyễn Thị Thanh Nhân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiên bộ Quốc tế AIC (AIC Group). Quyết định này căn cứ từ quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Nguyễn Thị Thanh Nhân, đồng thời xác minh bị can Nguyễn Thị Thanh Nhân bỏ trốn.

- *Tiền Giang: Nổ súng trước cổng tòa án tỉnh sau khi tòa tuyên án*: Sau khi tòa tuyên án đối với nhóm nổ súng giết người ở quán karaoke X.O trên địa bàn TP.Mỹ Tho thì một nhóm thanh niên đến cổng Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang nổ súng làm 1 người bị thương.

- *Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt giam người cha hiếp dâm 2 con gái nhiều năm liền*: Nhiều năm liền, lợi dụng 2 con gái của mình còn nhỏ, Tài đã liên tục hiếp dâm các em. Sau khi con gái kể lại cho mẹ nghe, vợ của Tài đã tố cáo Tài đến công an.

Ngày 13.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (40 tuổi, ngụ H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

- *Tại sao hải quân Mỹ muốn loại biên 9 chiến hạm chỉ mới vài 'tuổi quân'?:* Phát biểu tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 11/5, Tham mưu trưởng hải quân Mỹ Michael Gilday khẳng định số chiến hạm chống tàu ngầm nói trên không thể thực hiện nhiệm vụ chính của chúng. “Tôi từ chối đổ thêm tiền vào [loại tàu chiến] không thể theo dõi một tàu ngầm cao cấp trong môi trường hiện nay”, ông Gilday nói với các nghị sĩ tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, theo CNN.

- *Cảnh báo xung đột ở Ukraine leo thang nguy hiểm:* Lực lượng Nga đạt một số tiến triển tại miền đông Ukraine, giữa lúc căng thẳng Nga - phương Tây liên quan chiến sự và an ninh ngày càng leo thang. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cảnh báo Nga sẵn sàng đưa ra phản ứng quyết liệt nhất nếu bất kỳ bên nào mạo hiểm can thiệp vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

- *'Bom tấn' nhà ở xã hội của Vingroup dậy sóng thị trường:* thị trường “dậy sóng” khi Tập đoàn Vingroup - nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, tuyên bố tham gia phân khúc nhà ở xã hội với 500.000 căn, giá dưới 01 tỉ đồng/căn.

- *TP.HCM lên kế hoạch 'loại' xe xăng, phủ xe điện:* Đây là kế hoạch nằm trong dự án “Sáng kiến giao thông trong NDC tại các nước châu Á - NDC TIA” do Chính phủ Đức tài trợ Việt Nam nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực, khung pháp lý thúc đẩy phát triển GTVT theo hướng cacbon thấp, giảm phát thải khí nhà kính.

- *Vụ cắt ghép clip phỏng vấn cô gái để câu view:* Công an nỗ lực điều tra chủ Fanpage: cơ quan công an đang triển khai các thủ tục theo quy định để xác minh việc một phụ nữ trình báo bị trang Fanpage có tên “Hoàng Minh” cắt ghép clip phỏng vấn thành nội dung sai sự thật, lan truyền trên mạng xã hội.

- *Bí thư thứ nhất T.U Đoàn nêu ý nghĩa quan trọng chuyển đổi số công tác Đoàn:* Làm việc với Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế chiều nay 13.5, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu cấp bách phải chuyển đổi số trong công tác Đoàn.

- *Xăng tăng giá, nhiều người lại “ét o ét” vì cái gì cũng tăng sao chịu nổi?:* Giá xăng tiếp tục tăng gần chạm mốc 30.000 đồng/lít, nhiều bạn trẻ lại đồng loạt kêu 'ét o ét' vì cảm thấy mệt mỏi và lo lắng khi vật giá mỗi ngày một leo thang.

- *Nhà khoa học 'choáng' trước dự án khoa học kỹ thuật của học sinh:* Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế ISEF 2022 đang diễn ra tại Mỹ (từ 4 - 13.5), với hai hình thức thi trực tiếp và trực tuyến. Đoàn Việt Nam có 7 dự án tham gia, đều với hình thức dự thi trực tuyến. Trên trang chính thức của Hiệp hội Khoa học và cộng đồng (Mỹ), đã đăng tải công khai hồ sơ của tất cả thí sinh dự thi (qua phòng trưng bày ảo). Sau khi xem nội dung các dự án của học sinh Việt Nam được giới thiệu

trên trang của ISEF 2022, nhiều nhà khoa học người Việt trong và ngoài nước cho biết họ thực sự “choáng” vì hàm lượng khoa học trong các dự án cao tương đương với các công trình khoa học có chất lượng của những người làm công tác nghiên cứu chuyên nghiệp.

- *Có đề xuất học lại chương trình năm học 2021-2022, Bộ GD-ĐT nói gì?:*
Trong kiến nghị gửi tới Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, cử tri của một tỉnh cho rằng cần mạnh dạn quyết định cho học lại chương trình của năm học 2021-2022 đối với các đối tượng không đảm bảo chất lượng do yếu tố khách quan. Trả lời bằng văn bản, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thừa nhận quá trình dạy học trực tuyến tại một số cơ sở giáo dục hiệu quả chưa cao do nhiều học sinh chưa tập trung, kỹ năng quản lý của giáo viên và sự phối hợp của phụ huynh trong quá trình tổ chức dạy học còn nhiều hạn chế. Điều này có ảnh hưởng đến chất lượng việc tổ chức dạy học trực tuyến.

- *Sách giáo khoa tin học 7 bỏ qua điều khoản về tuổi sử dụng Facebook:*
Theo Quyết định số 474/QĐ-BGDĐT ngày 28.1.2022 và Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT ngày 10.3.2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 3 quyền sách giáo khoa tin học 7 (thuộc 3 bộ Cánh Diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống) được sử dụng trên cả nước từ năm học 2022 - 2023. Sau khi giới thiệu về mạng xã hội nói chung, 3 quyển sách hướng dẫn học sinh cách tạo tài khoản cá nhân trên Facebook và sử dụng tài khoản này để thực hiện một số việc nhất định. Trong khi đó, Facebook có điều khoản quy định người chưa đủ 13 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu tại quốc gia sinh sống) không được sử dụng sản phẩm của họ. Điều khoản này nhằm bảo vệ những người chưa đủ 13 tuổi trước các nguy cơ có thể xảy ra khi tham gia Facebook.

4. Đề xuất của Ban Tuyên giáo

- Trong tuần, tại tỉnh Đồng Nai, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Châu ngoan Bác Hồ, Ban Tuyên giáo kính đề nghị Hội đồng Đội Trung ương chỉ đạo Hội đồng Đội tỉnh Đồng Nai có báo cáo cụ thể sự việc và có phương án xử lý trước những ý kiến trái chiều của phụ huynh.

- Đề nghị Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn tăng cường tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em trong dịp hè.

Ban Tuyên giáo trân trọng báo cáo.

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thái An

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;
- Các đồng chí Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT TW Đoàn;
- Bí thư (Quyền Bí thư) các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Trưởng các ban, đơn vị Trung ương Đoàn;
- Viện Nghiên cứu Thanh niên;
- Lưu BTG.

